

ที่ สปสช. ๓.๖๕/๒๑๕

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ตอบข้อหารือการจัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ ที่ สปสช. ๕.๓๑/๑๕๑๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช. ๓.๖๕/๒๓๔ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒. หนังสือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช. ๓.๖๕/๒๙๔๐ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ แจ้งว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขอรื้อหรือการจัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ ๓๕ ปีขึ้นไป สามารถทำได้หรือไม่ และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือไม่ หากสามารถทำได้ประชาชนที่มีสิทธิได้รับการตรวจสุขภาพนั้น เฉพาะสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าใช่หรือไม่ สิทธิประกันสังคมสามารถตรวจได้หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอเรียนว่า ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗ กำหนดให้ “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการ หรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังนี้ (๑) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกับข้อ ๑๑ กำหนดให้ “คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) พิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน” จากข้อกำหนดดังกล่าว เห็นว่าการตรวจคัดกรองโรคเป็นกิจกรรมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทางสุขภาพสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง โดยการพิจารณาว่าบุคคลใดควรได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพอย่างไรรั้น ขอให้พิจารณาจากกิจกรรมบริการสาธารณสุขตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

/หรือพื้นที่...

หรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งควรเน้นค้นหาบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคให้สามารถเข้าถึงการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกเป็นสำคัญ ซึ่งบุคคลที่มีสิทธิได้รับการตรวจสุขภาพจะต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขให้กับบุคคลในพื้นที่ โดยไม่จำกัดว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมาย กฎระเบียบใด ซึ่งเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนที่จะพิจารณาถึงความซับซ้อนของการจัดบริการสาธารณสุขให้แก่บุคคลที่มีสิทธิรับบริการสาธารณสุขจากหน่วยงานหรือกองทุนอื่นที่กำหนดสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพไว้แล้ว ประกอบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้แจ้งเวียนหนังสือตอบข้อหารือในประเด็นลักษณะดังกล่าวให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ทราบแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรกริช ใจวัศรี)

ผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติงานแทน

**เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ**

สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน

ผู้ประสานงาน : นายอาทิตย์ วสุรัตน์/นางสาวจิรายุ อยู่นันท์

โทร ๐๒-๑๔๑-๔๑๙๒

โทรสาร ๐๒-๑๔๓-๙๗๓๐

ที่ สปสช. ๓.๖๕/พ ๓๕

๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

**เรื่อง** ตอบข้อหารือการจัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปีโดยใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

**เรียน** ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง

**อ้างอิง** หนังสือ สปสช. เขต ๖ ระยอง ที่ สปสช. ๕.๓๖/๙๓๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

**สิ่งที่ส่งมาด้วย** ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการ  
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง ขอหารือกรณี  
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปีภายใต้โครงการ  
ตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อในกลุ่มเสี่ยงอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสมุทรปราการ  
ได้ทักท้วงการดำเนินโครงการดังกล่าวว่ามีรายการตรวจสุขภาพมากกว่าและนอกเหนือจากกรมบัญชีกลางกำหนด  
จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ และกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีสิทธิตามระบบหลักประกันสุขภาพอยู่แล้ว  
เช่น บัตรทอง ข้าราชการ หรือประกันสังคม เป็นต้น ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปีของ  
กองทุนฯ ทุกสิทธิการรักษา เป็นการเบิกจ่ายที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอเรียนตามประเด็นข้อหารือดังนี้

๑. โครงการตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อในกลุ่มเสี่ยงอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป ซึ่งสำนักงานการตรวจ  
เงินแผ่นดิน จังหวัดสมุทรปราการ ได้ทักท้วงการดำเนินโครงการดังกล่าวว่ามีรายการตรวจสุขภาพมากกว่า  
และนอกเหนือจากกรมบัญชีกลางกำหนด จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ หากสามารถดำเนินการได้จะต้อง  
อ้างหนังสือสั่งการหรือระเบียบใด

ขอเรียนว่า การตรวจคัดกรองโรคเป็นกิจกรรมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทางสุขภาพสามารถเข้าถึง  
บริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง โดยการพิจารณาว่าบุคคลใดควรได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพอย่างไรนั้น  
ขอให้พิจารณาจากกิจกรรมบริการสาธารณสุขตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  
ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภท  
และขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ซึ่งควรเน้นค้นหาบุคคลที่มีความ  
เสี่ยงต่อการเกิดโรคให้สามารถเข้าถึงการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการ  
รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกเป็นสำคัญ แต่เนื่องจากการดำเนินโครงการตามข้อหารือนั้นเป็นการดำเนินการ  
ก่อนมีประกาศฯ (ฉบับที่ ๑๐) จึงยังถือว่าเป็นการดำเนินการที่สามารถทำได้ ส่วนรายการตรวจสุขภาพมีมากกว่า  
ของกรมบัญชีกลางกำหนดนั้น สำนักงานฯ ไม่สามารถวินิจฉัยได้ เนื่องจากยังมีรายละเอียดไม่เพียงพอ

๒. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปีของกองทุนฯ ทุกสิทธิการรักษาสามารถ  
เข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันได้ และการเบิกจ่าย  
ค่าตรวจสุขภาพเป็นการเบิกจ่ายที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่

ขอเรียนว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหมายถึงบุคคลผู้มีสัญชาติไทยในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ จึงเป็นการเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขให้กับบุคคลในพื้นที่โดยไม่ จำกัดว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมาย กฎระเบียบใด ส่วนการพิจารณาว่าการเบิกจ่ายค่าตรวจสอบสุขภาพ เป็นการเบิกจ่ายที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่นั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนที่จะพิจารณา ถึงความซ้ำซ้อนของการจัดบริการสาธารณสุขให้แก่บุคคลซึ่งมีสิทธิรับบริการสาธารณสุขจากหน่วยงานหรือ กองทุนอื่นที่กำหนดสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการตรวจสอบสุขภาพไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาคำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน (ผ่านสำนักกฎหมาย)

ผู้ประสานงาน : นายอาทิตย์ วสุรัตน์/นางสาวจิรายุ อยู่นันท

โทร ๐๒-๑๔๑-๔๑๙๒

โทรสาร ๐๒-๑๔๓-๔๗๓๐



# สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๒-๔ อาคารรัฐประศาสนภักดี "ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐"  
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑๔๐๐๐ โทรสาร ๐๒ ๑๔๑๗๓๐-๑

ที่ สปสช. ๓.๖๔/๒๖๑๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ตอบข้อหารือการจัดทำโครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปีโดยใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเหนือ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ ที่ สป ๕๒๓๐๖/๒๐๓๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  
ขอหารือกรณีการตรวจสอบการเบิกจ่ายสิทธิการรักษาตามโครงการตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อในกลุ่มเสี่ยง  
อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้พิจารณาเทียบเคียงอัตราค่าบริการจากหนังสือกรมบัญชีกลาง  
ที่ กค ๐๔๑๗/ว๑๗๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับ  
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ เป็นการพิจารณาที่ชอบด้วยหลักการ  
ดำเนินงานของกองทุนหรือไม่ และรายการตรวจสอบสุขภาพที่ปรากฏสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ เป็นการเบิกจ่าย  
เกินสิทธิ การรักษาหรือไม่ และเป็นการชอบหรือไม่ชอบด้วยระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการใด  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พิจารณาแล้วขอเรียนว่า ข้อ ๗(๑) ของประกาศ  
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗  
กำหนดให้ “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน  
หรือโครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังนี้ (๑) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ  
สาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริม  
สุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จำเป็นต่อสุขภาพ  
และการดำรงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง  
และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
มากขึ้น” ข้อ ๑๑ “คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) พิจารณาอนุมัติแผนงาน หรือโครงการ  
หรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน” จากข้อกำหนดดังกล่าว เห็นว่า การสนับสนุนเงินกองทุน  
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงาน  
สาธารณสุขในพื้นที่นั้น เป็นอำนาจดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนที่จะพิจารณาอนุมัติให้เป็นไป  
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามความเหมาะสม จำเป็น และไม่เป็นการระงับกองทุนเกินสมควร รวมถึงต้อง  
พิจารณาความซ้ำซ้อนของการได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการตรวจสอบสุขภาพจากหน่วยงานหรือกองทุนอื่น  
ประกอบด้วย ซึ่งในการพิจารณาสนับสนุนเงินเพื่อจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ขอให้พิจารณา  
จากกิจกรรมบริการสาธารณสุขตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้  
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง  
ประเภทและขอบของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นสำคัญ  
/ส่วนกรณี...

ส่วนกรณีหรือว่ารายการตรวจสอบสุขภาพตามหนังสือที่อ้างถึงเป็นรายการที่สามารถสนับสนุนได้หรือไม่นั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนที่จะพิจารณา ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม ความจำเป็น ความซ้ำซ้อน และไม่เป็นภาระแก่กองทุนเกินสมควร โดยอาจนำหลักเกณฑ์อัตราค่าบริการสาธารณสุขตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการมาประกอบการพิจารณาก็ได้

อย่างไรก็ตาม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นว่า การดำเนินการตรวจสอบสุขภาพให้แก่บุคคลในพื้นที่นั้น ควรเน้นกิจกรรมการคัดกรองค้นหาบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ให้สามารถเข้าถึงการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกเป็นสำคัญ มากกว่าการดำเนินการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้แก่บุคคลทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรกริช ใจวีศิริ)

ผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติงานแทน

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน (ผ่านสำนักกฎหมาย)

ผู้ประสานงาน : นายอาทิตย์ วสุรัตน์/นางสาวจิรายุ อยู่นันท์

โทร ๐๒-๑๔๑-๔๑๙๒

โทรสาร ๐๒-๑๔๓-๔๗๓๐



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่

เลขที่ ๖ อาคารสำนักงานไปรษณีย์ เขต ๕ ชั้น ๒ ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐  
โทรศัพท์ ๐-๕๓๒๘-๕๓๕๕ โทรสาร ๐-๕๓๒๘-๕๓๖๔ http://chiangmai.nhso.go.th

ที่ สปสช.๕. ๓๑/๑๕๖๙

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรื้อหรือเรื่องการจัดทำโครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือที่ สปสช. ๒๕๖๑/๐๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Form with handwritten numbers: 575, 2561, 5 ส.ร. 2561

ด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ขอรื้อหรือการจัดทำโครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ ขอรื้อหรือในประเด็นดังกล่าวข้างต้น มายังสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน ผลการพิจารณาเป็นประการใดโปรดแจ้งให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป จักเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรัชณีวิทย์ ปาณรูป)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่

-ทราบ มอบให้  
๑ โทรคมนาคม ๑๑๑๖๖ หนึ่งในการตรวจ ๑๑๑๑๑๑  
๒ ม.๑๑๑๑ ๑๑๑๑๑ ๑๑๑๑๑๑

(นายวีระชัย ก้อนนง)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน

จากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  
โทรศัพท์ ๐๕๓๒๘๕๓๕๕-๖๓  
โทรสาร ๐๕๓๒๘๕๓๖๔  
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๘๘๕๐๘๘๐๒  
ผู้รับผิดชอบ นายประมวล ปาละก้อน

